

# Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo động lực phát triển bứt phá trong năm 2024

03:07 03/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.**

Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng; Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số Ban, Ủy ban, cơ quan của Trung ương Đảng và Quốc hội; lãnh đạo một số Tập đoàn kinh tế.

## Thắng không kiêu, bại không nản

Chính phủ đánh giá 2 tháng, trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, cả nước đã trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và khẩn trương bắt vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, tạo khí thế mới, động lực mới. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả tích cực, tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 3,98% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước bằng 23,5% dự toán năm, tăng 10,4%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu 2 tháng tăng 18,6% so, trong đó, xuất siêu 4,72 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước đạt 9,13% kế hoạch năm, cao hơn 2,16% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng 5,7% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi nhanh, khách quốc tế đến nước ta 2 tháng đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 2 tháng năm 2024 đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân được cải thiện. Nhân dân cả nước, mọi người, mọi nhà đều vui Xuân đón Tết, không để ai không có

Tết, trong đó đã xuất gạo dự trữ 17,7 nghìn tấn gạo cho 693 nghìn nhân khẩu dịp Tết, giáp hạt; tặng quà Tết cho người có công khoảng 2.745 tỷ đồng; cả nước hỗ trợ, tặng quà Tết cho 13,9 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 7,8 nghìn tỷ đồng.



*Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024\_ Ảnh: Dương Giang*

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên...

Các thành viên Chính phủ, các đại biểu thảo luận kỹ, phân tích tình hình, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và thời gian tới. Trong đó, tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đảm bảo kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn; kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tình hình an sinh xã hội; việc thúc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; tiếp tục làm mới các động lực cũ, ưu tiên cho các động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong một số lĩnh vực như đấu thầu thuốc, vật

tư y tế... Đồng thời, tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực ngành công nghệ; thúc đẩy sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phát triển công nghiệp văn hóa; thăm định sách giáo khoa, tổ chức các kỳ thi đảm bảo chất lượng...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan chuẩn bị kỹ các nội dung báo; ghi nhận, nhất trí với các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, sát thực tiễn của các thành viên Chính phủ, đại biểu dự họp nhằm tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực phát triển bứt phá trong năm 2024.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, mặc dù kết quả đạt được trên một số lĩnh vực không cao do là tháng Tết, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 7 chỉ thị, 4 công điện; tập trung đơn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết; thúc đẩy các công trình hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, với việc ban hành 18 văn bản quy phạm và ban hành kế hoạch triển khai thi hành các Luật. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng khẳng định, tính chung 2 tháng năm 2024 hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023, tạo đà, động lực, khí thế và cảm hứng mới cho cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thời gian tới.

“Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, cụ thể, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu; sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị và các địa phương; sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp và sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phân tích, dự báo tình hình thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ quán triệt quan điểm: chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, bảo đảm hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và quản lý; theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp, hiệu quả; không

được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với phương châm “thắng không kiêu, bại không nản”; nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, với phương châm “đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn; đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực lớn hơn; đã hành động quyết liệt rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa, giải quyết việc nào dứt điểm việc đó”.

### **Kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu, nước**

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; lưu thông tiền tệ tốt hơn, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế; giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; tiếp tục có biện pháp mạnh giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Các bộ, ngành, địa phương phấn đấu quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ, bán lẻ xăng dầu; cắt giảm chi thường xuyên không cần thiết, hội họp; chi thường xuyên có tính chất đầu tư; tăng cường quản lý giá cả, thị trường; bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng.

“Kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu, nước cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; tập trung triển khai các công trình truyền tải điện, phát điện”, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng về đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Trong đó, tạo thuận lợi thu hút,

giải ngân đầu tư xã hội; quyết liệt xử lý vướng mắc, tích cực hỗ trợ đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư; tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI; củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới; thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA); thúc đẩy Trung Quốc sớm dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Việt Nam; đẩy mạnh khuyến mại, giảm giá, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; có giải pháp mạnh mẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới gồm: hoàn thiện thể chế, pháp luật để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thúc đẩy mạnh mẽ 6 vùng kinh tế - xã hội; tranh thủ các cơ hội mới từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất, thương mại, đầu tư toàn cầu và khu vực; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, Hydrogen; xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

Cùng với đó, tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Trong đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ; đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa mạnh mẽ; khẩn trương khắc phục "thẻ vàng" (IUU); phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao; tiết giảm chi phí vận tải, logistics; đẩy mạnh thu hút du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ giải ngân cả năm 2024 tối thiểu đạt 95%; phân bổ sớm 33,5 nghìn tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công 2024. Triển khai quyết liệt hơn nữa các Chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch còn lại và 5 quy hoạch vùng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung triển khai thực hiện Đề án 06.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ; đẩy

nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa mạnh mẽ; tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản; khẩn trương khắc phục "thẻ vàng"; phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm; phát triển công nghiệp văn hóa.

"Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Trong đó, hoàn thành việc định giá, hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém trong Quý I/2024; hoàn thiện các phương án xử lý các dự án yếu kém, tồn đọng như Thép Việt - Trung, Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2, Đóng tàu Dung Quất, Bột giấy Phương Nam..., trong đó khẩn trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại các đơn vị, dự án theo quy định của Đảng, "không có cơ chế chỉ định thầu trong công tác cán bộ", Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; đặc biệt phải triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); tổ chức học tập, nghiên cứu, cụ thể hóa bằng hành động thực hiện nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là các tác phẩm mới xuất bản trong thời gian gần đây.

**Phạm Tiếp**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-cao-dong-luc-phat-trien-but-pha-trong-nam-2024>